
Tillaga til 419. fundar bæjarstjórnar Ísafjarðarbæjar 7. júní 2018

Tillaga 499. fundar skipulags- og mannvirkjanefndar frá 23. maí sl. þar sem mælst er til að 
viðtakendur verði flokkaðir nánar m.t.t. vistkerfis, með mælingum og greiningum á 
persónueiningum. Mikilvægt er að hugað sé að því að mótuð verði stefna sem tekur á því að 
strandsvæði í nágrenni þéttbýlis, verði nýtt fyrir matvælaframleiðslu í framtíðinni. Nefndin 
leggur til við bæjarstjórn að áfram verði unnið með efni skýrslunnar til að hægt sé að meta 
þörfina á aðgerðum í frárennslismálum.

1.  Úttekt frárennslislagna 2016 - 2016110066

Eftirfarandi erindi var tekið fyrir á fundi nr. 498 þann 09.05.2018, þ.e. skýrsla Verkís 
dags. 18.12.2017 Úttekt á fráveitu Ísafjarðarbæjar, ásamt fundargestum. Erindi var 
frestað.

Mælst er til að viðtakendur verði flokkaðir nánar m.t.t. vistkerfis, með mælingum og 
greiningum á persónueiningum. Mikilvægt er að hugað sé að því að mótuð verði 
stefna sem tekur á því að strandsvæði í nágrenni þéttbýlis, verði nýtt fyrir 
matvælaframleiðslu í framtíðinni. Nefndin leggur til við bæjarstjórn að áfram verði 
unnið með efni skýrslunnar til að hægt sé að meta þörfina á aðgerðum í 
frárennslismálum. 


